

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM THÔNG TIN Số: 693 - KH/ĐU

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 570
Ngày: 4 tháng 6 năm 2013

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Quán triệt nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Làm cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm trong việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

2- Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải đúng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết đã đề ra; đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng tổ chức cơ sở đảng.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

Cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung làm tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, quyết định, quy chế của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện công tác giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và của chi bộ. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, các quy định của Đảng, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên: hàng năm, các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên phải toàn diện, tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; các quy định của Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

3. Cấp ủy các cấp cần quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Ủy ban kiểm tra các cấp phải xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quy trình kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tài chính để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhiệm vụ cấp ủy giao. Kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên thuộc lĩnh vực công tác, phụ trách để tham mưu xem xét, xử lý hoặc chuyển tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

5. Chi bộ phải tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ (kể cả đảng viên là cán bộ do cấp trên quản lý) trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc chấp hành chế độ sinh hoạt, phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, biểu dương những điển hình tiên tiến, uốn nắn, khắc phục

thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ cơ sở.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, các Đảng ủy. Chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết cụ thể, thiết thực và phù hợp với điều kiện của từng đảng bộ, chi bộ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Cuối năm và cuối nhiệm kỳ, các Đảng ủy, Chi ủy phải tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết và báo cáo với Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Ủy ban kiểm tra Đảng ủy).

2. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ./.

Nơi nhận:

- ĐUK (đề b/c);
- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ;
- Các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc;
- Các Ban của Đảng ủy;
- Lưu: UBKT, VPĐU.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Trần Đức Lai